

## ยอดย้ายครูคืนถิ่นล็อตแรกแค่ 2 พัน เหตุ"วิชาเอก"ไม่ตรงโรงเรียนปลายทาง"สพฐ."เล็งขงครม.ขอคืนอัตราเกษียณ

นำเสนอเมื่อ : 26 มี.ค. 2555

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายอนันต์ ระวังทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการครูคืนถิ่น ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายกลับภูมิลำเนา ซึ่งมียอดสมัครขอย้ายกลับถิ่นฐานเดิมจำนวน 20,717 คนว่า ขณะนี้คณะกรรมการกลั่นกรอง 7 คณะในแต่ละภูมิภาคกำลังเร่งพิจารณา การย้ายของข้าราชการครูที่สมัครขอย้ายกลับถิ่นฐานอยู่ ซึ่งจะต้องเร่งพิจารณาให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในเดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ **ปัญหาที่พบคือการขาดข้อมูลที่สมบูรณ์ในการพิจารณาของข้าราชการครู ทำให้ต้องมีการทบทวนข้อมูลในบางส่วน และเมื่อพิจารณาเสร็จจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาปลายทางที่ข้าราชการครู ขอย้าย ไป**

นายอนันต์กล่าวว่า ตอนนี้องค์กรรมการกลั่นกรองฯ ทยอยย้ายเสร็จแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะพยายามย้ายให้ได้มากที่สุด แต่ก็ยังมีปัญหาในเงื่อนไขต่างๆ เช่น กรณีข้าราชการครูที่ขอย้ายสอนในวิชาเอกที่ไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนปลายทาง หรือโรงเรียนปลายทางไม่มีอัตราในวิชาเอกดังกล่าวรองรับ หากคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบ และเสนอไปที่ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ก็ไม่สามารถย้ายได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว **หากเป็นข้าราชการครูที่มีความจำเป็นต่องานจริงๆ อย่างกรณีต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วย แต่วิชาเอก และอัตรารวมไม่ตรง จะจัดให้ย้ายเป็นกรณีพิเศษ** โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดอัตราเพิ่มไปให้โรงเรียนปลายทางภายหลัง นอกจากนี้ สพฐ. อาจจะใช้วิธีออกคำสั่งให้ไปช่วยราชการก่อนได้

"ส่วนที่ภายใน 5 ปีข้างหน้า จะมีครูเกษียณอายุราชการออกไปประมาณ 1 แสนคนนั้น ที่ผ่านมามีเวลาครูเกษียณ สพฐ. จะได้รับอัตราเกษียณคืนมาทั้งหมด เพื่อนำมาบรรจุแต่งตั้งทดแทน ซึ่งต่อไปก็ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกเป็นหลักการว่าเมื่อมีการเกษียณอายุราชการ และการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่ รีไทร์ ควรให้อัตราคืนมาทั้งหมด จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูได้อีกทางหนึ่ง" นายอนันต์กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการพิจารณาย้ายในโครงการครูคืนถิ่นนั้น ขณะนี้สามารถพิจารณาการย้ายได้เพียง 2,000 กว่าราย จากทั้งหมด 20,717 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ. ตั้งเป้าว่าจะต้องพิจารณาย้ายได้ประมาณ 50% หรือกว่า 10,000 คน

